

**PHẦN I (6.5 ĐIỂM): Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:**

*“Nhưng, ô kìa! Sau trận mưa vùi dập và những cơn gió phũ phàng kéo dài suốt cả một đêm, tưởng chừng như không bao giờ dứt, vẫn còn một chiếc lá thường xuân bám trên bức tường gạch. Đó là chiếc lá cuối cùng trên cây. Ở gần cuống lá còn giữ màu xanh sẫm, nhưng với rìa lá hình răng cưa đã nhuộm màu vàng úa, chiếc lá vẫn dũng cảm treo bám vào cành cách mặt đất chừng hai mươi bộ...”*

(O. Hen-ri, *Chiếc lá cuối cùng*, Ngữ văn 8, Tập 1)

**Câu 1 (1,0 điểm):** Nêu ý nghĩa nhan đề của văn bản “*Chiếc lá cuối cùng*”.

**Câu 2 (1,0 điểm):** Xác định thán từ có trong đoạn văn và nêu ý nghĩa của thán từ đó.

**Câu 3 (1,0 điểm):** Câu văn “*Ở gần cuống lá còn giữ màu xanh sẫm, nhưng với rìa lá hình răng cưa đã nhuộm màu vàng úa, chiếc lá vẫn dũng cảm treo bám vào cành cách mặt đất chừng hai mươi bộ*” sử dụng biện pháp tu từ nào? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó.

**Câu 4 (3,5 điểm):** *Truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” của O. Hen-ri đã ca ngợi tình yêu thương giữa những người nghèo khổ và sức mạnh của nghệ thuật chân chính. Bằng đoạn văn diễn dịch khoảng 10-12 câu, hãy làm sáng tỏ nhận định trên. Trong đoạn văn có sử dụng một câu ghép (gạch chân và chú thích rõ).*

**PHẦN II (3.5 ĐIỂM): Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:**

*“Người có tính khiêm tốn thường hay cho mình là kém, còn phải phấn đấu thêm, trau dồi thêm, cần được trao đổi, học hỏi nhiều thêm. Người có tính khiêm tốn không bao giờ chịu chấp nhận sự thành công của cá nhân mình trong hoàn cảnh hiện tại, lúc nào cũng cho sự thành công của mình là tầm thường, không đáng kể, luôn luôn tìm cách để học hỏi thêm nữa.*

*Tại sao con người lại phải khiêm tốn như thế? Đó là vì cuộc đời là một cuộc đấu tranh bất tận, mà tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la. Sự hiểu biết của mỗi cá nhân không thể đem so sánh với mọi người cùng chung sống với mình. Vì thế, dù tài năng đến đâu cũng luôn luôn phải học thêm, học mãi mãi.*

*Tóm lại, con người khiêm tốn là con người hoàn toàn biết mình, hiểu người, không tự đề cao vai trò, ca tụng chiến công của cá nhân mình cũng như không bao giờ chấp nhận một ý thức chịu thua mang nhiều mặc cảm tự ti đối với mọi người.*

*Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đường đời.”*

(Trích *Tinh hoa xử thế*, Lâm Ngữ Đường, Ngữ văn 7)

**Câu 1 (0,5 điểm):** Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của văn bản.

**Câu 2 (1,0 điểm):** Em hiểu như thế nào về quan điểm: “*tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la.*”

**Câu 3 (2,0 điểm):** Từ nội dung của văn bản trên cùng những hiểu biết xã hội, hãy viết một đoạn văn (khoảng 2/3 trang giấy) bày tỏ suy nghĩ của em về đức tính khiêm tốn.

----- HẾT -----